

## ไทย-กัมพูชาเฝ้าระวังศัตรูพืช

น.ส.เสริมสุข สลักเพชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือความร่วมมือด้านกักกันพืชไทย-กัมพูชา ว่าเป็นการประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านกักกันพืชอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านกักกันพืชระหว่างหน่วยงานกักกันพืชของไทยและกัมพูชา ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชให้สอดคล้องรองรับการเป็นตลาดเดียวในอนุภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการเฝ้าระวังศัตรูพืชที่อาจติดมากับการค้าระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ อันจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่มีระหว่างทางกว่า 798 กิโลเมตร จากจังหวัดตราดถึงจังหวัดอุบลราชธานี มีด่านตรวจพืชตั้งอยู่ 7 ด่าน ครอบคลุมจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 6 แห่ง และจุดผ่อนปรน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง นับว่าทั้งสองประเทศมีช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันเป็นจำนวนมากไม่น้อย ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเข้ามาของศัตรูพืชได้ โดย

เฉพาะเมื่อการค้าสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนโดยรวมอยู่ประมาณ 140 ล้านบาท และตามกฎหมายว่าด้วยการกักกันพืชของไทย การนำเข้าสินค้าพืชซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าจะต้องทำกรวิเคราะห้ความเสี่งศัตรูพืชร่ก่อน

สำหรับกัมพูชามีสินค้าที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว 9 ชนิด ได้แก่ พริก ผลสดของพืชตระกูลส้ม เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ผลสดของพืชตระกูลถั่ว หัวมันฝรั่งสำหรับการแปรรูป เมล็ดข้าวโพด มันสำปะหลัง สบู่ดำ และ มะม่วงแก้ว การนำเข้าสินค้ามีการกำหนดเงื่อนไขในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการติดเข้ามาของศัตรูพืชที่สำคัญระหว่างกันได้ จากนั้นคณะกรรมาธิการเกษตรของกัมพูชายังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของไทย ณ จุดผ่านแดนบ้านเขาหิน ในการตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าและการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ตลอดจนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเขตควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาการอารักขาพืชระหว่างประเทศ.